



Thông báo này được đăng bằng tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Trung giản thể, tiếng Somali, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt tại:

<https://www.oregon.gov/dhs/SENIORS/INTELLECTUAL/DEVELOPMENTAL/DDS/DDS/Pages/messages.aspx>

Ngày: Ngày 8 tháng 9 năm 2021

Gửi đến: Những Nhà Cung Cấp và Các Tổ Chức Quản Lý Hồ Sơ

Từ: Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật Phát triển

Chủ đề: Hội thảo Trên Web Về Các Mô hình Biểu phí Có Thể Xem Trực tuyến

Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật Phát triển (Office of Developmental Disabilities Services, hoặc ODDS) sẽ tổ chức một cuộc hội thảo qua internet với chủ đề “Tổng quan về Các Mô hình Biểu phí Sau cùng” (Overview of Final Rate Models) trong hai giờ với Hiệp hội Quản lý Sức khỏe (Health Management Associates - HMA) (trước đây là Tổ chức Burns and Associates) nhằm cung cấp một buổi xem xét mô hình biểu phí mới. Cảm ơn quý vị, và tất cả những người đã tham dự.

Nếu quý vị không thể tham dự, hiện có sẵn các buổi hội thảo trên web và các trang trình bày có thể xem trực tuyến.

- [Xem hội thảo trên web.](#)
- [Xem các trang trình bày.](#)
- Truy cập trang web [Nghiên cứu Tỷ giá của Văn phòng ODDS.](#)

Nếu quý vị có thắc mắc, vui lòng liên hệ với Văn phòng Ban Giám đốc ODDS tại địa chỉ email DD.DirectorsOffice@dhsosha.state.or.us.

Xem các thông điệp trước đây của Giám đốc ODDS tại <http://www.oregon.gov/DHS/SENIORS/INTELLECTUAL/DEVELOPMENTAL/DDS/DDS/Pages/messages.aspx>

Theo dõi chúng tôi trên Facebook @oregonDHS.IDD hoặc twitter @OregonODDS và [tham khảo trang web của chúng tôi.](#)

Quý vị có thể yêu cầu tài liệu này bằng ngôn ngữ khác, bản in khổ lớn, chữ nổi Braille hoặc theo định dạng quý vị mong muốn. Liên lạc với Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật Phát triển (ODDS) theo số 503-945-5811. Chúng tôi chấp nhận các cuộc gọi từ tất cả dịch vụ chuyển tiếp dành cho người Khiếm thính, khiếm thính-khiếm thị, khó nghe hoặc khuyết tật về phát âm. Để tìm hiểu thêm về các bên cung cấp dịch vụ chuyển tiếp, vui lòng truy cập www.oregonrelay.com hoặc www.fcc.gov/encyclopedia/trs-providers.